



ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะส่งผลให้การดำเนินงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีการกำกับดูแลที่ดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทุกหน่วยงาน ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับกรมและคณะทำงานในระดับหน่วยงาน เพื่อดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี

๓. การควบคุมภายในถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ จึงกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ในสังกัด ตลอดจนมีการดำเนินงานอยู่บนหลักความซื่อตรง โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักการปฏิบัติ ราชการภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ทุกหน่วยงานมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบถึงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการ ปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข และป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน

๕. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดวางระบบ การควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก